

Số: /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông
năm học 2026 - 2027

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ Thông tư số 04/2023/TT-BGDĐT ngày 23/02/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú;

Căn cứ Thông tư số 05/2023/TT-BGDĐT ngày 28/02/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên;

Căn cứ Thông tư số 30/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông;

Căn cứ Thông tư số 10/2025/TT-BGDĐT ngày 12/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về phân quyền, phân cấp và phân định thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của chính quyền địa phương hai cấp đối với giáo dục phổ thông;

Căn cứ Công văn số 621/BGDĐT-GDPT ngày 05/02/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường quản lý, chỉ đạo công tác tuyển sinh mầm non, tuyển sinh đầu cấp tiểu học, trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông năm học 2026-2027;

Căn cứ Công văn số 1228/BGDĐT-GDPT ngày 18/3/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 644/TTr-SGDĐT ngày 26/3/2026 về việc đề nghị phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026 - 2027.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông (THPT) năm học 2026 - 2027, gồm các nội dung sau:

1. Đối tượng tuyển sinh

a) Tuyển sinh vào các trường THPT, Trường THPT chuyên Lê Khiết, Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành

Thực hiện theo quy định tại Điều 33 của Điều lệ trường trung học cơ sở (THCS), trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT).

Học sinh dự thi vào Trường THPT chuyên Lê Khiết, Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành phải có thêm điều kiện sau: có kết quả rèn luyện và học tập cả năm học của các lớp cấp THCS đạt từ mức khá trở lên.

b) Tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT): Trường PTDTNT THPT tỉnh Quảng Ngãi, Trường PTDTNT THPT Kon Tum, Trường PTDTNT THCS và THPT Đắk Rve; các Trường PTDTNT THPT: Đắk Hà, Đắk Tô, Đắk Glei, Sa Thầy, Măng Đen, Tu Mơ Rông, Ia Toi)

Thực hiện theo quy định tại Điều 8 Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 30/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ trưởng Bộ GDĐT và Điều 9 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường PTDTNT ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BGDĐT ngày 23/02/2023 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

2. Chỉ tiêu và địa bàn tuyển sinh

a) Chỉ tiêu tuyển sinh: Chi tiết theo Phụ lục 3 đính kèm.

b) Địa bàn tuyển sinh

b1) Trường THPT chuyên Lê Khiết, Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành tuyển học sinh đã tốt nghiệp THCS/hoàn thành chương trình giáo dục THCS (sau đây gọi chung là hoàn thành chương trình giáo dục THCS) có nơi thường trú hoặc đã hoàn thành chương trình giáo dục THCS tại các trường THCS trong địa bàn tỉnh.

b2) Trường PTDTNT THPT tỉnh Quảng Ngãi, Trường PTDTNT THPT Kon Tum tuyển sinh học sinh thuộc đối tượng theo quy định trên các xã, phường, đặc khu trong địa bàn tỉnh.

b3) Các trường PTDTNT khác, gồm: Trường PTDTNT THCS và THPT Đắk Rve; các Trường PTDTNT THPT: Đắk Hà, Đắk Tô, Đắk Glei, Sa Thầy, Măng Đen, Tu Mơ Rông, Ia Toi tuyển học sinh đã hoàn thành chương trình giáo dục THCS, có nơi thường trú hoặc đã hoàn thành chương trình giáo dục THCS tại các trường THCS trên địa bàn các xã theo quy định (*Phụ lục 2 đính kèm*).

b4) Các trường THPT công lập tuyển học sinh đã hoàn thành chương trình giáo dục THCS, có nơi thường trú hoặc đã hoàn thành chương trình giáo dục THCS tại các trường THCS trên địa bàn xã, phường, đặc khu trong địa bàn tỉnh (*theo Phụ lục 1 đính kèm*);

b5) Các trường THPT tư thục có giao chỉ tiêu tuyển vào lớp 10, không giới hạn địa bàn tuyển sinh, nhưng phải tổ chức dạy học tại địa điểm của trường.

b6) Trường hợp học sinh ngoài tỉnh có nguyện vọng dự tuyển sinh vào lớp 10 tại các trường công lập trên địa bàn tỉnh, nếu có lý do chính đáng thì Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định.

3. Phương thức tuyển sinh

Tổ chức 01 lần tuyển sinh vào lớp 10 THPT cho các trường: THPT chuyên, trường PTDTNT, THPT công lập và THPT tư thục. Tùy theo số lượng thí sinh đăng ký tuyển sinh của các đơn vị, tình hình thực tế của địa phương, Giám đốc Sở GDĐT quyết định lựa chọn phương thức tuyển sinh phù hợp trong các phương thức sau:

a) Xét tuyển

- Áp dụng đối với các trường THPT công lập, trường PTDTNT và trường THPT tư thục được giao chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 nhưng không thi tuyển.

- Căn cứ xét tuyển là kết quả rèn luyện và kết quả học tập các năm học theo chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở hoặc chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở của đối tượng tuyển sinh, nếu lưu ban lớp nào thì lấy kết quả năm học lại của lớp đó, cụ thể:

+ Rèn luyện mức Tốt, học tập mức Tốt: 10 điểm;

+ Rèn luyện mức Khá, học tập mức Tốt hoặc rèn luyện mức Tốt, học tập mức Khá: 9 điểm;

+ Rèn luyện mức Khá, học tập mức Khá: 8 điểm;

+ Rèn luyện mức Đạt, học tập mức Tốt hoặc rèn luyện mức Tốt, học tập mức Đạt: 7 điểm;

+ Rèn luyện mức Khá, học tập mức Đạt hoặc rèn luyện mức Đạt, học tập mức Khá: 6 điểm;

+ Trường hợp còn lại: 5 điểm.

- Điểm xét tuyển là tổng số điểm quy đổi theo kết quả rèn luyện và học tập của 4 năm học cấp THCS và điểm cộng thêm cho đối tượng được cộng điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có).

b) Thi tuyển

Tổ chức 01 kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chung cho: các trường PTDTNT, các trường THPT chuyên, các trường THPT công lập tổ chức thi tuyển.

b1) Môn thi, bài thi

- Trường THPT chuyên Lê Khiết, Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành thi 04 môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và môn chuyên.

- Trường THPT công lập còn lại và các trường PTDTNT thi 03 môn: Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh.

b2) Thời gian làm bài thi: môn Ngữ văn: 120 phút; môn Toán: 120 phút; môn Tiếng Anh: 90 phút; các môn chuyên: 150 phút.

Nội dung, cấu trúc đề thi các môn tuyển sinh vào lớp 10 THPT do Sở GDĐT hướng dẫn cụ thể.

b3) Điểm xét tuyển

- Trường THPT chuyên Lê Khiết, Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành:

+ Điểm xét tuyển vào lớp chuyên = Điểm môn Ngữ văn + Điểm môn Toán + Điểm môn Tiếng Anh + Điểm môn chuyên x 2.

+ Thí sinh trúng tuyển có điểm xét tuyển từ cao nhất cho đến khi đủ số lượng của lớp chuyên; thi đủ 04 bài thi; các bài thi không chuyên điểm lớn hơn 2,0 và tổng điểm 3 bài thi không chuyên lớn hơn hoặc bằng 15,0; điểm bài thi môn chuyên lớn hơn 4,0.

- Trường THPT công lập còn lại và các trường PTDTNT tổ chức thi tuyển:

+ Điểm xét tuyển = Điểm môn Ngữ văn + Điểm môn Toán + Điểm môn Tiếng Anh + điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có).

+ Thí sinh trúng tuyển có điểm xét tuyển từ cao nhất cho đến khi đủ chỉ tiêu được giao, thi đủ các bài thi và không có bài thi nào điểm dưới 0,5.

c) Kết hợp thi tuyển với xét tuyển

Tổng điểm thi tuyển kết hợp xét tuyển = Điểm thi tuyển + Điểm xét tuyển + điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có).

d) Đăng ký nguyện vọng

- Đối với học sinh dự thi vào Trường THPT chuyên Lê Khiết, Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành được đăng ký tối đa 03 nguyện vọng: 01 nguyện vọng vào lớp chuyên, 02 nguyện vọng vào các trường THPT, PTDTNT trên địa bàn tỉnh.

- Đối với học sinh dự thi vào Trường PTDTNT THPT tỉnh được đăng ký tối đa 03 nguyện vọng: 01 nguyện vọng vào Trường PTDTNT THPT tỉnh và tối đa 02 nguyện vọng vào các trường THPT, PTDTNT trên địa bàn tỉnh.

- Đối với học sinh dự thi vào Trường PTDTNT THPT Kon Tum được đăng ký tối đa 04 nguyện vọng: 01 nguyện vọng vào Trường PTDTNT THPT Kon Tum; 02 nguyện vọng vào một trường PTDTNT khác (để xét diện hưởng chế độ nội trú và diện không hưởng chế độ nội trú) và 01 nguyện vọng diện không hưởng chế độ nội trú trường PTDTNT khác hoặc các trường THPT khác trên địa bàn tỉnh.

- Đối với học sinh dự thi vào các trường PTDTNT còn lại được đăng ký tối đa 03 nguyện vọng, 01 nguyện vọng để xét diện hưởng chế độ nội trú, 01 nguyện vọng diện không hưởng chế độ nội trú của trường PTDTNT này và 01

nguyện vọng diện không hưởng chế độ nội trú của trường PTDTNT khác hoặc trường THPT khác trên địa bàn tỉnh.

- Đối với học sinh dự thi vào các trường THPT công lập còn lại được đăng ký tối đa 02 nguyện vọng vào các trường THPT, PTDTNT (diện không hưởng chế độ nội trú) trên địa bàn tỉnh.

e) Nguyên tắc xét nguyện vọng

e1) Đối với học sinh dự thi vào Trường PTDTNT THPT tỉnh, Trường PTDTNT THPT Kon Tum

- Học sinh dự thi vào Trường PTDTNT THPT tỉnh: Sau khi xét tuyển nguyện vọng vào Trường PTDTNT THPT tỉnh, nếu không trúng tuyển thì được dùng kết quả xét tuyển 02 nguyện vọng (nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2) vào các trường THPT, PTDTNT trên địa bàn tỉnh (*điểm xét trúng tuyển nguyện vọng 1 giống như học sinh đăng ký dự thi nguyện vọng 1 trực tiếp tại trường*).

- Học sinh dự thi vào Trường PTDTNT THPT Kon Tum: Sau khi xét tuyển nguyện vọng vào Trường PTDTNT THPT Kon Tum, nếu không trúng tuyển thì được dùng kết quả xét tuyển 02 nguyện vọng vào diện hưởng chế độ nội trú và diện không hưởng chế độ nội trú của một trường PTDTNT khác theo địa bàn tuyển sinh quy định (*điểm xét trúng tuyển giống như học sinh đăng ký dự thi nguyện vọng 1 trực tiếp tại trường*), nếu tiếp tục không trúng tuyển thì được xét thêm 01 nguyện vọng diện không hưởng chế độ nội trú trường PTDTNT khác hoặc trường THPT khác theo địa bàn tuyển sinh (*tính điểm như nguyện vọng 2*).

e2) Đối với học sinh dự thi vào trường PTDTNT khác: Học sinh không trúng tuyển vào diện hưởng chế độ nội trú trường của trường được tiếp tục xét tuyển 01 nguyện vọng diện không hưởng chế độ nội trú của trường PTDTNT này như những học sinh khác thi tại trường, nếu tiếp tục không trúng tuyển thì được xét thêm 01 nguyện vọng diện không hưởng chế độ nội trú trường PTDTNT khác hoặc trường THPT khác theo địa bàn tuyển sinh (*tính điểm như nguyện vọng 2*).

e3) Đối với học sinh dự thi vào Trường THPT chuyên Lê Khiết, Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành: Xét tuyển nguyện vọng vào lớp chuyên trước, nguyện vọng vào các trường THPT sau.

Thí sinh không trúng tuyển vào trường chuyên được dùng kết quả điểm thi, điểm ưu tiên, điểm khuyến khích (nếu có) để xét tuyển tối đa 02 nguyện vọng vào các trường THPT, PTDTNT trên địa bàn tuyển sinh theo quy định như các thí sinh khác trên cùng địa bàn (*điểm xét trúng tuyển nguyện vọng 1 vào trường THPT, PTDTNT đăng ký giống như học sinh đăng ký dự thi nguyện vọng 1 trực tiếp tại trường THPT, PTDTNT đó*).

e4) Đối với học sinh dự thi vào các trường THPT công lập: Thí sinh được xét tuyển theo nguyện vọng 1 trước, nguyện vọng 2 sau. Nếu đã trúng tuyển nguyện vọng 1 thì không xét nguyện vọng 2.

e5) Điểm xét trúng tuyển nguyện vọng 2 phải cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 1 cùng trường ít nhất là 1,0 điểm và đảm bảo nguyện vọng 1 đạt ít nhất 60% chỉ tiêu, còn lại là nguyện vọng 2.

Trường hợp có từ 02 học sinh trở lên có điểm thi tuyển hoặc xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển với xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu tuyển sinh cuối cùng thì Hội đồng tuyển sinh của trường căn cứ kết quả học tập trong cả năm học lớp 9 để xếp từ cao xuống thấp theo các mức (*Tốt, Khá, Đạt*); nếu vẫn không xác định được thì lấy tổng điểm trung bình cả năm môn Toán và môn Ngữ văn của năm học lớp 9 để xếp từ cao xuống thấp; nếu tiếp tục vẫn không xác định được thì báo cáo Giám đốc Sở GDĐT xem xét, quyết định học sinh trúng tuyển.

4. Chế độ tuyển thẳng, ưu tiên, khuyến khích (không áp dụng cho tuyển sinh vào các trường THPT chuyên)

a) Đối tượng tuyển thẳng

Thực hiện theo khoản 1 Điều 14 Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 30/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024, khoản 2 Điều 11 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú ban hành kèm theo Thông tư 04/2023/TT-BGDĐT ngày 23/02/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b) Đối tượng được cộng điểm ưu tiên

Thực hiện theo khoản 2 Điều 14 Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 30/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

c) Đối tượng được cộng điểm khuyến khích

Thực hiện theo khoản 3 Điều 14 Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 30/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đối với học sinh thi tuyển vào trường THPT chuyên nếu không trúng tuyển thì được cộng điểm ưu tiên (*nếu có*), điểm khuyến khích (*nếu có*) khi tham gia xét tuyển theo nguyện vọng đã đăng ký vào các trường THPT, PTDTNT trên địa bàn tỉnh theo quy định.

5. Thời gian xét tuyển và công bố kết quả tuyển sinh

a) Thời gian tổ chức kỳ thi tuyển sinh

Thời gian tổ chức kỳ thi tuyển sinh: từ ngày 31/5/2026 đến ngày 02/6/2026.

b) Phê duyệt, công bố kết quả tuyển sinh

Trên cơ sở chỉ tiêu được giao của các trường, Hội đồng tuyển sinh trường trung học phổ thông đề xuất danh sách học sinh trúng tuyển với Hiệu trưởng nhà trường để trình Giám đốc Sở GDĐT phê duyệt.

Thời gian hoàn thành công tác tuyển sinh trước ngày 31/7/2026.

6. Kinh phí phục vụ công tác tuyển sinh

Thực hiện theo dự toán được cấp có thẩm quyền giao và các nguồn thu hợp pháp khác. Việc sử dụng và thanh quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định hiện hành. Trường hợp cần thiết, Sở GDĐT hướng dẫn cụ thể để các trường thực hiện theo đúng quy định.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện:

- Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch được phê duyệt; Giám đốc Sở GDĐT quyết định thành lập các hội đồng ra đề thi, hội đồng coi thi, hội đồng chấm thi, hội đồng phúc khảo thi.

- Chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức kiểm tra công tác tuyển sinh của các xã, phường, đặc khu và các trường; hướng dẫn chi tiết các nội dung có liên quan đến kinh phí phục vụ công tác tuyển sinh, bảo đảm việc sử dụng, thanh, quyết toán kinh phí đúng quy định.

- Phối hợp với các Sở: Tài chính, Y tế, Khoa học và Công nghệ; Công an tỉnh; Kho bạc Nhà nước Khu vực 15; Công ty Điện lực Quảng Ngãi; UBND các xã, phường, đặc khu để tổ chức kỳ thi đạt kết quả, đảm bảo các yêu cầu theo quy định.

2. Thanh tra tỉnh: Chủ trì, phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch, tổ chức thanh tra kỳ thi theo quy định.

3. Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 THPT trên địa bàn quản lý.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Y tế, Khoa học và Công nghệ; Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Khu vực 15; Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Ngãi; Chánh Thanh tra tỉnh; Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy;
- Báo và Đài Phát thanh, Truyền hình tỉnh;
- VPUB: PCVP, NC, KTTH;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Y Ngọc